

## ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN TÍNH NĂNG “SINH LỜI TỰ ĐỘNG”

### I. Giải thích thuật ngữ

1. Ngân hàng/ Techcombank: là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB).
2. Tài khoản thanh toán (TKTT): Là tài khoản thanh toán của khách hàng mở tại TCB theo Quy trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán cho khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh tại TCB.
3. Tính năng “Sinh Lời Tự Động”: là một trong các tính năng của dịch vụ tài khoản thanh toán được cung cấp cho Khách hàng và được Khách hàng đăng ký sử dụng cho một hoặc một số TKTT nhất định. Theo đó, khi tham gia Tính năng Sinh Lời Tự Động, Khách hàng đăng ký duy trì một số dư cụ thể trên TKTT và đồng thời đồng ý sử dụng số tiền vượt quá số dư đăng ký duy trì nhưng không vượt quá giá trị cho phép để tham gia sản phẩm, dịch vụ khác hoặc giao dịch khác theo các hợp đồng/thỏa thuận cụ thể theo Điều kiện, điều khoản này.
4. Chứng chỉ tiền gửi Bảo Lộc (CD Bảo Lộc): là sản phẩm chứng chỉ tiền gửi do TCB phát hành cho người mua. Khách hàng có thể thực hiện nhận chuyển nhượng/chuyển nhượng từ chủ sở hữu CD Bảo Lộc tại từng thời điểm cụ thể khi tham gia tính năng “Sinh Lời Tự Động”. Để làm rõ, Khách hàng không mua CD Bảo Lộc từ Techcombank.
5. Dịch vụ Ngân hàng điện tử (NHĐT): là dịch vụ ngân hàng do Techcombank cung cấp, cho phép KH có thể sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng và các tính năng, tiện ích khác thông qua phương tiện điện tử để thực hiện giao dịch tại Techcombank. Dịch vụ Ngân hàng điện tử bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, ...và các dịch vụ ngân hàng điện tử khác do Techcombank cung cấp từng thời kỳ.
6. Số dư đăng ký duy trì: Là số dư tối thiểu mà Khách hàng đăng ký duy trì trên TKTT khi tham gia tính năng “Sinh Lời Tự Động” và phù hợp với quy định của Techcombank tại từng thời kỳ. Số tiền vượt quá Số dư đăng ký duy trì trên tính năng “Sinh Lời Tự Động” và nằm trong khoảng giá trị cho phép được Khách hàng đồng ý để tham gia sản phẩm/dịch vụ để tối ưu lợi nhuận. Giá trị cho phép là giá trị tiền tối đa mà được tham gia sản phẩm, dịch vụ khác khi tham gia tính năng “Sinh Lời Tự Động” theo thỏa thuận trên cơ sở quy định của Techcombank từng thời kỳ.

7. Hạn mức khả dụng: là tổng giá trị mà Khách hàng luôn có thể thực hiện giao dịch trên TKTT và luôn lớn hơn Số dư đăng ký duy trì khi đăng ký tính năng Sinh Lãi Tự Động. Khách hàng có thể kiểm tra thông tin về Hạn mức khả dụng trên ứng dụng Dịch vụ ngân hàng điện tử Techcombank Mobile App.
8. Khách hàng/Khách hàng cá nhân (KH): là Chủ TKTT bật tính năng/ đăng ký tính năng “Sinh Lãi Tự Động”.

## **II. THỎA THUẬN SỬ DỤNG TÍNH NĂNG TÍNH LÃI SINH LÃI TỰ ĐỘNG**

1. Bằng việc đăng ký sử dụng tính năng “Sinh Lãi Tự Động ngoài Hợp Đồng Mở và Sử Dụng Tài Khoản Thanh Toán đã xác lập cùng Điều kiện và điều khoản về mở tài khoản và sử dụng dịch vụ tài khoản tại Techcombank, KH đồng ý thỏa thuận sử dụng tính năng Sinh Lãi Tự Động với các nội dung như sau:: KH đồng ý đảm bảo hạn mức khả dụng khi tham gia tính năng “Sinh Lãi Tự Động” luôn lớn hơn tổng số dư đăng ký duy trì trên TKTT và giá trị tối thiểu để tham gia (các) sản phẩm/dịch vụ hoặc thực hiện các giao dịch khác (bao gồm nhận chuyển nhượng/mua CD Bảo Lộc tùy từng thời điểm).
2. Trường hợp Khách hàng thay đổi số dư đăng ký duy trì trên TKTT đã đăng ký thì việc thay đổi sẽ có hiệu lực ngay trong ngày thay đổi nếu trước 19h hàng ngày. Trường hợp Khách hàng thay đổi số dư đăng ký duy trì trên TKTT sau 19h thì việc thay đổi sẽ có hiệu lực ngày làm việc tiếp theo hoặc theo quy định của Techcombank từng thời kỳ.
3. Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho Techcombank tự động trích nợ số tiền vượt quá Số dư đăng ký duy trì trên TKTT nhưng không vượt quá Giá trị cho phép để tham gia thêm Sản phẩm/Dịch vụ hoặc thực hiện giao dịch khác. Đối với giao dịch nhận chuyển nhượng CD Bảo Lộc, Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho Techcombank tự động trích nợ số tiền vượt quá Số dư đăng ký duy trì trên TKTT nhưng không vượt quá Giá trị cho phép để thanh toán giá chuyển nhượng/mua CD Bảo Lộc theo Hợp đồng chuyển nhượng CD Bảo Lộc do Khách hàng hoặc bên được ủy quyền bởi Khách hàng xác lập và gửi đến TCB để đề nghị xác nhận giao dịch nhận chuyển nhượng CD Bảo Lộc. Khách hàng có toàn quyền sở hữu CD bảo Lộc và có các quyền và lợi ích hợp pháp phát sinh từ CD Bảo Lộc kể từ thời điểm hoàn thành giao dịch chuyển nhượng CD Bảo Lộc theo Hợp đồng chuyển nhượng CD Bảo Lộc (hoàn thành thanh toán và được Techcombank xác nhận chuyển nhượng bằng cách ghi nhận quyền sở hữu CD Bảo Lộc của Khách hàng trên hệ thống). Khách hàng có

thể kiểm tra thông tin CD Bảo Lộc mà Khách hàng sở hữu theo dịch vụ TKTT đăng ký tính năng “Sinh Lỗi Tự Động” trên ứng dụng Techcombank Mobile.

- Khách hàng đồng ý rằng tại thời điểm Khách hàng xác thực giao dịch chuyển tiền thanh toán/chuyển khoản với giá trị cần thanh toán/chuyển khoản vượt Số dư đăng ký duy trì trên TKTT nhưng thuộc Hạn mức khả dụng tức là Khách hàng xác nhận nhu cầu chuyển nhượng/bán CD Bảo Lộc để đảm bảo số dư đủ để thực hiện chuyển khoản/thanh toán. Theo đó Khách hàng hoặc bên được ủy quyền của Khách hàng sẽ hoàn tất thủ tục chuyển nhượng CD Bảo Lộc để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Trường hợp số tiền nhận được do giao dịch bán/chuyển nhượng CD được xác lập và số dư đăng ký duy trì vượt quá giá trị thanh toán mà Khách hàng xác thực thì số tiền này sẽ được duy trì trên TKTT để đảm bảo Số dư đăng ký duy trì. Nếu số tiền này ít hơn số dư đăng ký duy trì, khách hàng sẽ phải nộp thêm tiền vào TKTT. Nếu số tiền này nhiều hơn Số dư đăng ký duy trì, Khách hàng đồng ý tiếp tục xác lập các giao dịch mua/nhận chuyển nhượng CD bởi chính Khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của Khách hàng. Để làm rõ ính năng Sinh Lỗi Tự Động chỉ được tiếp tục cung cấp đến Khách hàng khi TKTT của Khách hàng đảm bảo Hạn mức khả dụng.

4. Khách hàng xác nhận đồng ý và chỉ định Techcombank tự động trích số tiền vượt Số dư đăng ký duy trì trên TKTT nhưng không vượt quá Giá trị cho phép để thanh toán tiền mua CD Bảo Lộc theo các Hợp đồng chuyển nhượng CD Bảo Lộc do Khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của Khách hàng theo Hợp đồng ủy quyền xác lập, gửi đến Techcombank để đề nghị xác nhận chuyển nhượng với nguyên tắc như sau:

(i) Số lượng mua, giá trị mua: theo Hợp đồng chuyển nhượng CD Bảo Lộc được xác lập bởi Khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của Khách hàng từng thời điểm phù hợp với hợp đồng ủy quyền.

(ii) Số lượng bán, giá trị bán: theo Hợp đồng chuyển nhượng CD Bảo Lộc được xác lập bởi Khách hàng hoặc đại diện theo ủy quyền của Khách hàng từng thời điểm phù hợp với hợp đồng ủy quyền .

5. Khách hàng xác nhận đồng ý và ủy quyền cho Techcombank tính toán và gửi các thông tin sau cho Bên được ủy quyền của Khách hàng (i) để thực hiện các giao dịch mua/nhận chuyển nhượng CD Bảo Lộc: Giá trị mua/nhận chuyển nhượng CD tối đa, số TKTT, (ii) để thực hiện giao dịch bán/chuyển nhượng CD Bảo Lộc: danh sách CD, số lượng CD, giá CD và

ngày chuyển nhượng và (iii) để phục vụ việc định danh Khách hàng: các thông tin Khách hàng đăng ký với Techcombank theo tính năng “Sinh Lãi Tự Động” và các sửa đổi của thông tin này theo từng thời điểm.

6. Khách hàng đồng ý TKTT đăng ký tính năng “Sinh Lãi Tự Động” cũng là tài khoản để nhận tiền lãi phát sinh từ CD Bảo Lộc mà Khách hàng có quyền nhận từ Techcombank hoặc tiền chuyển nhượng CD Bảo Lộc mà Khách hàng thu được từ giao dịch bán/chuyển nhượng CD Bảo Lộc.
7. Mỗi KH chỉ được đăng ký tham gia tính năng “Sinh Lãi Tự Động” cho một TKTT. Trường hợp TKTT đăng ký tính năng “Sinh Lãi Tự Động” bị đóng thì tính năng “Sinh Lãi Tự Động” bị chấm dứt theo. Theo đó, Khách hàng có quyền sở hữu các CD Bảo Lộc đã mua khi tham gia tính năng “Sinh Lãi Tự Động” và có các quyền và nghĩa vụ đối với CD Bảo Lộc đó theo quy định của Techcombank.
8. Khách hàng đồng ý miễn trừ trách nhiệm cho Techcombank đối với các tổn thất xảy ra cho Khách hàng phát sinh bao gồm không thực hiện thanh toán đúng hạn/không thực hiện thanh toán đối với giao dịch phát sinh từ tính năng “Sinh Lãi Tự Động”, thanh toán chuyển nhượng CD Bảo Lộc, thanh toán không đúng hạn do số dư không đủ.
9. Khách hàng đồng ý và miễn trừ cho Ngân hàng mọi trách nhiệm liên quan đến việc thanh toán dịch vụ, nhầm lẫn, sai sót trong thanh toán phát sinh không do lỗi của Ngân hàng.
10. Ngân hàng bảo lưu quyền chấm dứt thực hiện tính năng “Sinh Lãi Tự Động” và các ủy quyền thanh toán các khoản thanh toán trong tương lai bằng việc thông báo đến KH.
11. Ngân hàng sẽ không chịu bất kỳ thiệt hại nào mà Khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp; hoặc gây ra bởi các giao dịch thanh toán tự động thành công hay không thành công theo Đề nghị xác nhận chuyển nhượng hoặc gây ra bởi việc ghi nợ nhầm trên tài khoản của KH do việc Ngân hàng nhận thông tin sai lệch, không chính xác từ. Trong trường hợp này KH đồng ý phối hợp với Techcombank và bên thứ ba để giải quyết và hoàn trả cho Techcombank bất kỳ khoản ghi có nào do nhầm lẫn.
12. Ngân hàng chỉ thực hiện giao dịch đối với văn bản, tài liệu, dữ liệu và các loại giao dịch phù hợp với các nội dung của điều khoản dịch vụ này. Trường hợp các văn bản, tài liệu mà Ngân hàng nhận được từ KH hoặc bên được KH ủy quyền không toàn vẹn hoặc không đầy đủ nội dung hoặc không phù hợp hoặc có dấu hiệu nghi ngờ, Ngân hàng có quyền từ chối thực hiện dịch vụ.

13. Khi nhận được Hợp Đồng, Đề nghị xác nhận chuyển nhượng từ KH hoặc đại diện theo ủy quyền của KH, Ngân hàng chỉ kiểm tra sự phù hợp trên bề mặt của tài liệu/ dữ liệu này mà không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chân thực, giả mạo hay hiệu lực pháp lý của các tài liệu/ dữ liệu đó. Các bên đồng ý rằng Ngân hàng có thể thực hiện cung cấp dịch vụ theo các tài liệu/ dữ liệu nêu trên mà không cần yêu cầu hoặc đòi bằng chứng hay chứng minh nào về tính xác thực của các tài liệu/ dữ liệu đó.
14. Điều khoản và Điều kiện này này được xác nhận bởi KH trên Techcombank Mobile là một phần của Điều khoản, điều kiện mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ tài khoản trong Hợp đồng kèm Đề nghị mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ tài khoản dành cho Khách hàng cá nhân được xác lập giữa KH và Techcombank.
15. KH đồng ý TCB được quyền thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh Điều khoản, điều kiện kèm thỏa thuận này, được phép tạm khóa/ tạm ngừng/ chấm dứt/ từ chối/ sửa đổi/ bổ sung/ thay đổi giao diện/ đổi tên sản phẩm và các điều chỉnh khác liên quan đến việc cung cấp tính năng sinh lời tự động cho KH. Khi có các sự kiện này, KH đồng ý TCB sẽ thông báo trên website và/hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng và/hoặc gửi thông báo cho KH qua một trong các các phương tiện: email, điện thoại cố định, sms qua điện thoại di động của KH, hoặc thông báo qua NHĐT. KH chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì thông tin liên hệ của KH đã đăng ký (địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email....) để tiếp nhận các thông báo của TCB và thông báo ngay cho TCB biết khi thay đổi bất kỳ thông tin liên lạc nào của KH ghi nhận tại hợp đồng này. Những thay đổi, sửa đổi, điều chỉnh sẽ có hiệu lực vào ngày được xác định trong thông báo. Trường hợp KH không đồng ý với bất kỳ sửa đổi nào của Điều khoản, điều kiện này, KH có quyền chấm dứt việc sử dụng tính năng này và phải thanh toán toàn bộ phí mà KH đã sử dụng theo quy định tại Điều kiện, điều khoản này.